



ที่ กค ๐๔๑๖.๒/๘ ๑๔๔๕

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือสถานพยาบาลในการจัดหายาสามัญหรือยาชีววัตถุคล้ายคลึง

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการหรือระบบเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคหรือกลุ่มโรคซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ โรคมะเร็งและโลหิตวิทยา กลุ่มโรครูมาติก โรคผิวหนังเรื้อรัง ภาวะตาอักเสบจากโรคในกลุ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ กลุ่มโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง และโรคนิวโรมายอเลียติส ออฟติการวมทั้งมีการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาที่มีค่าใช้จ่ายสูงบางรายการ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. ประเทศไทยได้มีการประกาศนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบยาแห่งชาติ ซึ่งหนึ่งในนโยบายและเป้าหมายหลัก คือ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ โดยมาตรการที่สำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาที่มีประสิทธิภาพ มาตรการหนึ่งคือ การผลิตหรือนำเข้ายาสามัญเพื่อทดแทนยาดั้งเดิม

๒. กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตามนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบยาแห่งชาติตามข้อ ๑ โดยได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการสามารถเข้าถึงการรักษาที่จำเป็นอย่างสมเหตุผล สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ และสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในการดำเนินการดังกล่าว ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากราชวิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่พิจารณากลับกรองข้อมูลวิชาการทางการแพทย์ เพื่อปรับปรุงหรือกำหนดรายการยาและเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่กระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง กำหนด รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๓. ปัจจุบันยารักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงหลายรายการมีทั้งยาดั้งเดิม (original/originator) และยาสามัญ (generic) หรือยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilar) โดยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนว่ายาสามัญหรือยาชีววัตถุคล้ายคลึงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลเทียบเท่าหรือไม่ด้อยกว่ายาดั้งเดิม แต่มีราคาแตกต่างกันมาก ดังนั้น การกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาที่มีค่าใช้จ่ายสูงจึงได้คำนึงถึงการทดแทนกันได้ระหว่างยาดั้งเดิมและยาสามัญหรือยาชีววัตถุคล้ายคลึงด้วย ซึ่งการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาดังกล่าว อาจช่วยให้รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาบางส่วนและสามารถนำงบประมาณที่ประหยัดได้ไปใช้

ในการ ...

ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นที่จำเป็น โดยไม่ทำให้คุณภาพการรักษาพยาบาลลดลง เนื่องจากเป็นราคา  
ที่สถานพยาบาลสามารถจัดซื้อยาสามัญหรือยาชีววัตถุคล้ายคลึงที่มีคุณภาพเข้าบัญชียาของสถานพยาบาลได้  
โดยที่ยังคงมีกำไรสำหรับการบริหารจัดการยาตามสมควร อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจต้องร่วมจ่ายค่ายา หากมี  
การใช้ยาซึ่งมีราคาสูงกว่าอัตราที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้ผู้ป่วยซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงมีทางเลือก  
ในการรักษาพยาบาลและไม่ต้องร่วมจ่ายค่ายา จึงขอความร่วมมือสถานพยาบาลในการจัดหาสามัญหรือยาชีววัตถุ  
คล้ายคลึงที่มีคุณภาพซึ่งมีราคาไม่เกินอัตราเบิกจ่ายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือในการจัดหาสามัญหรือยาชีววัตถุคล้ายคลึง  
ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองสวัสดิการรักษายาพยาบาล

กลุ่มงานนโยบายสวัสดิการรักษายาพยาบาล

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๕๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗